

Những việc làm ấm lòng nạn nhân chất độc da cam

Chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ, những vết thương trên cơ thể đã lành theo năm tháng, những mảnh đất bom cây, đạn cối cũng đã hồi sinh. Song vẫn còn đó nỗi đau da cam ám ỉ, dai dẳng đè nặng lên cuộc sống của nhiều gia đình.

Gần 30 năm nay, bà Vũ Thị Dương, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) vừa lo công việc gia đình vừa chăm sóc người con gái Hoàng Thị Chiên thần kinh không ổn định. Chị Chiên bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, mọi sinh hoạt chủ yếu phụ thuộc vào mẹ. Bà Dương chia sẻ: Vì con gái tôi thần kinh không ổn định nên gia đình tôi phải nhốt con vào một gian nhà riêng. Hàng ngày, tôi lo cơm nước, phục vụ sinh hoạt cho cháu. Thời gian trước, con còn biết ăn cơm nhưng dạo này thường xuyên ốm đi không chịu ăn. Đêm đến cũng không chịu ngủ, cứ ngồi dựa vào tường cho đến sáng. Nhìn con như vậy tôi cũng đau lòng lắm, nhưng không biết phải làm thế nào.

Cũng giống như bà Dương, đảng đảng hơn 35 năm, ông Trịnh Xuân Nhuận, xã Minh Lăng (Vũ Thư) chăm sóc người con gái bị chất độc da cam, năm liệt giường. Vợ chồng ông sinh được bốn người con, hai người con đầu mất sớm, người con trai thứ ba đi làm ăn xa, còn 1 người con gái út bị bại não. Cách



Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh tặng bằng "Tri ân tấm lòng vàng" cho các tập thể, cá nhân đã đồng hành và ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình.

Ảnh: MINH ĐỨC

đây hơn 10 năm, vợ ông bị bệnh viêm đa khớp, đi lại và sinh hoạt rất khó khăn, gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai ông. Ông Nhuận cho biết: Cháu thường xuyên bị co giật, việc chăm sóc rất vất vả. Mỗi bữa cơm cho cháu ăn thường phải mất hơn 1 tiếng, uống một chén nước cũng mất 30 phút. Năm nay tôi đã 70 tuổi, lại mang trong mình căn bệnh ung thư thanh quản, không biết sống được bao lâu nữa. Chỉ lo rằng, sau này tôi mất đi, con gái bỏ lại cho ai nuôi.

Thái Bình hiện có trên 20.000 người là nạn nhân chất độc da cam, trong đó có trên 3.600 người là thế hệ thứ hai, thứ ba bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam. Hàng vạn người bị nhiễm thứ chất độc quái ác ấy là hàng vạn nỗi đau. Có những nỗi đau dai dẳng, ám ỉ, kéo dài theo năm tháng, đè nặng lên đôi vai của chính những người từng vào sinh ra tử. Những năm qua, các cấp, các ngành và nhiều tổ chức, nhà hảo tâm cùng với các cấp

hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin trong tỉnh đã quan tâm, vận động, kêu gọi, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam và gia đình các nạn nhân thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhà ở, hỗ trợ học bổng, tổ chức khám bệnh miễn phí, tặng quà, nhận đỡ đầu và nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam mức độ nặng từng bước hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh vẫn còn

khó khăn về bệnh tật, không có khả năng phục vụ bản thân, rất cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh cho biết: Từ ngày được thành lập đến nay, Hội đã kêu gọi, vận động cộng đồng được 100 tỷ đồng để tặng quà cho trên 100.000 lượt nạn nhân chất độc da cam; cấp 400 xe lăn, xe lắc, xây dựng 400 ngôi nhà tình nghĩa cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Ngoài ra, Trung tâm Tầm vóc trẻ em tàn tật tỉnh cũng đã tẩy độc cho hàng nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam trong và ngoài tỉnh; Trung tâm Chăm sóc và dạy nghề thường xuyên dạy nghề và nuôi dưỡng con em của các nạn nhân. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình đó đã làm ấm lòng nạn nhân, những gia đình có con, em bị nhiễm chất độc hóa học, giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, tôi mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, tạo điều kiện để Hội tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Nỗi đau da cam là nỗi đau không của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc Việt Nam. Sẽ chia nỗi đau với các nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm của mỗi người và của cả cộng đồng. Đây là nghĩa cử thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" - một truyền thống bao đời của người dân đất Việt.

THU HOÀI

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chậm nhất vào 24/8

(chinhphu.vn) Ngay sau khi kết thúc đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi đáp án để các địa phương chủ động trong việc chấm thi, bảo đảm kế hoạch; chậm nhất ngày 24/8 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Hiện nay, các hội đồng thi đang chủ động tổ chức chấm thi và gửi dữ liệu kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất trong ngày 23/8. Như vậy, theo kế hoạch, ngày 24/8, điểm thi của các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ được công bố.

Từ ngày 24/8 đến hết ngày 31/8, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh và tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có), hoàn thành chậm nhất vào ngày 9/9.



Ảnh minh họa

Cơ sở đào tạo sẽ thông báo kết quả xét tuyển thẳng trước 17 giờ ngày 4/9 với thí sinh dự thi đợt 2. Về lịch xét tuyển đại học năm 2021, thí sinh thi đợt 2 lưu ý, thời gian xét tuyển thẳng là ngày 1/9. Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo trước 17 giờ ngày 3/9.

Từ ngày 29/8 đến 17 giờ ngày 5/9 là thời gian để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học (được điều chỉnh 3 lần bằng hình thức trực tuyến); điều chỉnh sai sót liên quan đến đối tượng, khu vực ưu tiên (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ).

Nếu muốn tăng số nguyện vọng xét tuyển so với số đăng ký ban đầu, các thí sinh phải đăng ký số nguyện vọng thêm trên phiếu trực tiếp để trường THPT bổ sung thêm vào hệ thống. Đồng thời, thí sinh vẫn phải tự vào hệ thống để đăng ký thêm.

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN TIỀN HẢI NỒNG CỐT TRONG PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI



Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải trao quà cho các em học sinh nhân ngày Khuyến học Việt Nam.

Ảnh tư liệu

Xác định rõ vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) trong nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Tiền Hải đã chủ động phối hợp với ngành Giáo dục huyện, cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả công tác KHKT.

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Nhiều mô hình KHKT do hội khuyến học cơ sở ở Tiền Hải phối hợp với ngành Giáo dục thực hiện trong những năm qua đã góp phần xây dựng xã hội học tập. Trong đó, nổi bật là xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập... Xã Nam Cường là một trong những địa phương được công nhận là "Cộng đồng học tập" cấp xã. Hội Khuyến học xã có trên 1.100 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội, 3 dòng họ. Hàng năm có 80% số hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Để công tác KHKT lan tỏa rộng khắp, Hội đã vận động xây dựng quỹ khuyến học tại các chi, dòng họ, gia đình, hiện đạt gần 700 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí đó đã tổ chức hỗ trợ trực tiếp

cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Bằng những hoạt động thiết thực, chăm lo việc học của thế hệ trẻ, hầu hết con em xã Nam Cường trong độ tuổi đến trường đều nỗ lực vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi. Với những kết quả đã đạt được trong công tác KHKT, Hội Khuyến học xã Nam Cường 2 lần được Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện biểu dương, khen thưởng.

Ở xã Nam Hưng, phong trào KHKT cũng được triển khai khá phong phú và hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập của địa phương. Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền tới từng gia đình, dòng họ về các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, nhân rộng các gương sáng trong phong trào KHKT như gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho con em học hành thành đạt. Những năm qua, xã có 1.485/1.600 gia đình đạt gia đình học tập; 29/35 dòng họ đạt dòng họ học tập. Để động viên, khen thưởng kịp thời những giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học, Hội Khuyến học xã đã tích

cực vận động nhân dân và các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã đóng góp xây dựng quỹ học với số tiền 350 triệu đồng. 5 năm qua, Hội Khuyến học xã đã khen thưởng 127 cháu đỗ đại học, cao đẳng, 790 cháu học sinh giỏi các cấp và 58 thầy cô giáo có thành tích tốt trong dạy học.

Đẩy mạnh phong trào "3 mạnh, 3 cần"

Ông Lương Hồng Tuấn, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tiền Hải cho biết: Không chỉ có Hội Khuyến học các xã Nam Cường, Nam Hưng thực hiện tốt công tác KHKT mà các hội khuyến học cơ sở đã bám sát phong trào "3 mạnh, 3 cần", đó là mạnh về tổ chức, mạnh về phong trào, mạnh về cán bộ; cần tham mưu tốt, cần nâng cao chất lượng, cần nâng cao chất lượng. Từ đó góp phần thúc đẩy phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện ngày càng lan tỏa sâu rộng với nhiều hình thức thu hút sự tham gia của nhân dân. Để công tác KHKT lan tỏa sâu rộng, các cấp hội khuyến học trong huyện đã quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác KHKT, về học tập thường xuyên, học tập suốt

MANH THẮNG

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021

TRẠM Y TẾ XÃ QUỲNH NGUYÊN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Nằm cách xa trung tâm huyện Quỳnh Phụ, điều kiện còn gặp không ít khó khăn, song đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Quỳnh Nguyên luôn khắc ghi lời Bác dạy "Luong y phải như từ mẫu" thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

Là công nhân Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Quỳnh Phụ, do bận mãi công việc làm theo ca nên mỗi khi gặp vấn đề về sức khỏe, chị Vương Thị Nhung, thôn Hải An (xã Quỳnh Nguyên) luôn tin tưởng và lên Trạm Y tế xã để được thăm khám, tư vấn sức khỏe. Chị Nhung chia sẻ: Là công nhân làm ca nên thời gian tới các bệnh viện, trung tâm y tế khám rất hạn chế, do đó tôi và gia đình thường đến Trạm Y tế xã để khám bệnh và được các y bác sĩ hướng dẫn tận tình, chu đáo, phổ biến những phương pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Tuổi cao lại mắc bệnh tăng huyết áp, ông Hoàng Đình Ngà, thôn Trinh Uyên (xã Quỳnh Nguyên) thường xuyên đến khám và điều trị tại Trạm Y tế xã. Ông Ngà cho biết: Trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi rất yên tâm khi được điều trị ban đầu tại đây.

Trạm Y tế xã Quỳnh Nguyên có 5 cán bộ, nhân viên. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, các phòng khám nâng, trang thiết bị y tế cơ bản đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu. Lòng yêu công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Thời gian tới, huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng và thực hiện tốt công tác KHKT, góp phần xây dựng xã hội học tập.

MANH THẮNG



Cán bộ Trạm Y tế xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) khám bệnh cho người dân.

trình phòng, chống lao... Trạm cũng thực hiện tốt công tác sơ cấp cứu và chuyển viện kịp thời các trường hợp bệnh nặng lên xã. Ông Ngà cho biết: Trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi rất yên tâm khi được điều trị ban đầu tại đây.

Trạm Y tế xã Quỳnh Nguyên có 5 cán bộ, nhân viên. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, các phòng khám nâng, trang thiết bị y tế cơ bản đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu. Lòng yêu công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Thời gian tới, huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng và thực hiện tốt công tác KHKT, góp phần xây dựng xã hội học tập.

về chuyên môn, hàng tháng Trạm Y tế xã đều tổ chức giao ban định kỳ, đánh giá kết quả các trường hợp bệnh nặng lên xã, khai thác tình hình bệnh nhân, thông qua các nhân viên y tế thôn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, giúp người dân tự biết cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, đặc biệt trước những nguy cơ ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Bác sĩ Lê Thị Dung, Trưởng trạm Y tế xã Quỳnh Nguyên cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian tới, Trạm tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, chủ động thực hiện công tác y tế dự phòng, kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tích cực phối hợp với các đoàn thể tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng, phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

MINH HÙNG